

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XI**

Thực hiện Công văn số 06/HĐND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của HĐND Thị xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XI. UBND Thị xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo nhà thầu Dự án nước thải WB khẩn trương hoàn thiện việc hoàn trả mặt bằng, một số đoạn đường được hoàn trả bị xuống cấp; Hồ thu nước có chỗ cao hơn mặt đường gây mất ATGT, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Khu phố 1, Kp 3 phường Ngọc Trạo; Cổng trường tiểu học Lam Sơn 3; KP1, KP3 thôn Nghĩa Môn, thôn Cổ Đàm phường Lam Sơn...(UBND thị xã hứa chỉ đạo nhà thầu hoàn thành trong tháng 12/2017)**

#### **Trả lời:**

UBND thị xã tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo Ban QLDA rà soát lại và khắc phục các vị trí chưa hoàn trả mặt bằng hoặc hoàn trả chưa đảm trước khi bàn giao công trình. Các tuyến thi công xong hệ thống thoát nước đã được hoàn trả mặt bằng; một số vị trí hoàn trả bị xuống cấp đã được nhà thầu khắc phục. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số vị trí chưa được khắc phục xong hoặc phát sinh mới (như: đường Lê Lợi đoạn trước trường Tiểu học Lam Sơn 3, trường Mầm non Xi măng; một số vị trí trên đường Nguyễn Văn Cừ, đường Đoàn Kết; hồ ga tại điểm giao đường Cù Chính Lan và đường vào Nhà văn hóa KP3). UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong trong tháng 5/2018.

- Việc thi công cải tạo rãnh phía sau nhà của dự án đã được thực hiện ngay khi các hộ bàn giao mặt bằng (do các hộ lấn chiếm phía trên rãnh cũ) và đã thi công xong trong năm 2017. Tuy nhiên, có một số hộ không bàn giao mặt bằng nên không thể thi công được (mặc dù đã có sự vận động của Ban QLDA, nhà thầu và khu phố). Hiện nay, hạng mục công việc này đã được quyết toán và không thực hiện tiếp.

- Về nội dung: Nước thải ở vị trí như Khu phố 1, Khu phố 2, Thôn Nghĩa Môn, Thôn Cổ Đàm không bơm, hút và đầu nổi kịp thời gây ứ đọng mất vệ sinh môi trường.

*Trả lời:* Từ tháng 12/2017, công trình đã vận hành thử cơ bản đảm bảo việc thoát nước. Tuy nhiên, có một số thời điểm công tác vận hành chưa liên tục do hệ thống chưa vận hành theo chế độ tự động. Từ tháng 02/2018, toàn bộ hệ thống đã vận hành tự động đảm bảo việc thoát nước.

**2. Đề nghị UBND thị xã quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch các khu phố 7, 8, 9 và khu phố 11 phường Ba Đình, để nhân dân ổn định cuộc sống.**

*Trả lời:*

Hiện nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện xong bước xin ý kiến các Sở, ban ngành lần cuối, đồng thời đã có văn bản số 395/CV-UBND ngày 08/3/2018 báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của khu vực. Ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn sẽ triển khai thực hiện lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực, trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý III/2018 (đã có trong chương trình công tác năm 2018 tại QĐ số 37/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

**3. Đề nghị Thị xã có cơ chế hỗ trợ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ thuốc khử trùng chuồng trại chăn nuôi trong các khu dân cư để không ảnh hưởng đến môi trường.**

*Trả lời:*

- Năm 2017, UBND Thị xã đã hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo Công văn số: 463/ UBND-TC-KH, ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm, cụ thể: Hỗ trợ chênh lệch giá Vắc xin tăng so với năm 2016, với tổng kinh phí 72,5 triệu đồng.

- Hỗ trợ thuốc khử trùng chuồng trại chăn nuôi trong các khu dân cư để không ảnh hưởng đến môi trường: Hàng năm, thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hóa chất khử trùng cho thị xã để cấp trực tiếp cho UBND các xã, phường để thực hiện, năm 2017 các xã phường thuộc thị xã đã được cấp hơn 700 lít.

**4. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo phường Lam Sơn kiểm tra, xử lý dứt điểm một số trang trại chăn nuôi lợn và các hộ kinh doanh tại chợ Ruồi gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân tổ 6, khu phố 9 phường Ba Đình; Có kế hoạch nạo vét rãnh thoát nước đường Trần Hưng Đạo và đường Tôn Thất Thuyết hiện tại đang bị tắc đọng nước gây ô nhiễm môi trường; Cải tạo, khơi thông dòng suối giáp danh giữa phường Lam Sơn và phường Ba Đình để không gây ứ đọng nước và ngập úng cho các hộ xung quanh.**

*Trả lời:*

- UBND thị xã Bim son xin tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng TN&MT, UBND, phường Lam Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra để có biện pháp xử lý tình trạng nêu trên.

- UBND thị xã Bim Son sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Son thường xuyên kiểm tra và nạo vét rãnh thoát nước dọc các tuyến đường (trong đó có đường Trần Hưng Đạo và đường Tôn Thất Thuyết) đã có trong kế hoạch thực hiện công tác kiến thiết thị chính năm 2018 đảm bảo thoát nước theo ý kiến cử tri.

- Việc nạo vét cải tạo lại dòng suối giáp danh giữa phường Lam Sơn và phường Ba Đình có kinh phí lớn, trong điều kiện nguồn vốn hiện nay chưa đảm bảo đầu tư, UBND thị xã sẽ thực hiện đầu tư cùng với việc chỉnh trang hạ tầng trong khu vực khi thực hiện việc sắp xếp lại dân cư trong khu vực. Trước mắt, UBND thị xã sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Son, kiểm tra khơi thông nếu xảy ra tắc ròng chảy.

**5. Đề nghị UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho nhân dân và các hộ dân ở khu công trường 20 khu phố 1, phường Lam Sơn để nhân dân không phải đi lại nhiều lần.**

*Trả lời:*

Theo thông báo số 2437/TB-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thị xã Bim Son về kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với phường Lam Sơn về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã về việc điều chỉnh quy hoạch phục vụ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân khu phố 1, phường Lam Sơn (khu đất công trường 20): UBND thị xã đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Lam Sơn rà soát quy hoạch, kiểm tra thực địa, xây dựng phương án, báo cáo UBND thị xã xem xét giải quyết trong quý II năm 2018.

**6. Đề nghị UBND thị xã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc kinh doanh của các hiệu thuốc tây trên địa bàn thị xã để đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.**

*Trả lời:*

Hàng năm, Phòng Y tế tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch công tác năm về công tác kiểm tra liên ngành định kỳ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Việc kiểm tra được duy trì định kỳ hoặc đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu của cơ quan cấp trên. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát

hiện có vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xử lý nghiêm theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2018, UBND Thị xã chỉ đạo phòng Y Tế, tăng cường công tác tham mưu công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn Thị xã đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

**7. Đề nghị thị xã tăng cường công tác chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã; xử lý nghiêm những trường hợp cố ý không thực hiện đúng quy định.**

*Trả lời:* Ngày 24/11/2017, Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm Thị xã ban hành Kế hoạch số 2326/KH-BCĐ về việc kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thị xã năm 2018.

Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra trên, Phòng Y tế sẽ chủ động tham mưu cho UBND thị xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời đảm bảo việc kiểm tra không chồng chéo, bỏ sót; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo VSATTP theo qui định của pháp luật, đối với những vụ vi phạm điển hình, có tính vi phạm, tái vi phạm nhiều lần... sẽ được công khai trên đài truyền thanh truyền hình Thị xã.

**8. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn phường Bắc Sơn do các doanh nghiệp xả ra rất lớn. Đề nghị thị xã kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường để giảm thiểu thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường.**

*Trả lời:*

UBND Thị xã xin tiếp thu và lập kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền trong quý II năm 2018.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XI.

*Nơi nhận:*

- TT. HĐND (B/c);
- Lưu: VT.



**Bùi Huy Hùng**